



# BẢN TIN ADR VIỆT NAM

QUÝ 2, 2024



ADR VIETNAM CHAMBERS LLC  
— INDEPENDENT ARBITRATORS & MEDIATORS —

# NỘI DUNG



01

THÀNH TÍCH NỔI BẬT  
CỦA CÁC THÀNH VIÊN  
ADR VIỆT NAM CHAMBERS



04

NHỮNG SỰ KIỆN TRỌNG  
TÀI SẮP DIỄN RA



02

HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT  
TRANH CHẤP



05

TIN ĐÁNG CHÚ Ý KHÁC



03

NHỮNG SỰ KIỆN  
TRỌNG TÀI ĐÃ THAM GIA



06

NHỮNG ĐIỂM TRỌNG TÂM  
CỦA BẢN TIN ADR VIỆT  
NAM



# THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA CÁC THÀNH VIÊN ADR VIỆT NAM CHAMBERS

---



- TTV. Nguyễn Mạnh Dũng đã được tiếp tục tái bổ nhiệm là trọng tài viên của KCAB nhiệm kỳ 3 năm từ 1/6/2024 – 31/5/2027
- TTV Nguyễn Mạnh Dũng đã được ấn phẩm Benchmark Litigation Asia Pacific năm 2024 công nhận là một ngôi sao Tranh tụng trong lĩnh vực Thương mại, giao dịch và Trọng tài Quốc tế Benchmark Litigation Asia Pacific
- TTV. Nguyễn Mạnh Dũng cũng được công nhận bởi "Who's Who Legal: Đông Nam Á 2024" trong các lĩnh vực Hàng hải và Trọng tài

# THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA CÁC THÀNH VIÊN ADR VIỆT NAM CHAMBERS

---



- Bà Hà Mỹ Linh là thành viên Việt Nam đầu tiên tham gia vào danh sách “Thư ký Hội đồng trọng tài” của “Jus Connect”, nền tảng Thư ký Hội đồng trọng tài toàn cầu đầu tiên ra mắt vào năm 2024 được xây dựng bởi Hiệp hội trọng tài Thụy Sĩ (ASA) và Jus Mundi.
- Từ ngày 08/08/2024 Bà Hà Mỹ Linh sẽ bắt đầu tham gia Khóa học thạc sĩ về Trọng tài Thương mại Quốc tế White & Case tại Trường Đại học Miami, Mỹ theo học bổng học phí toàn phần của Young ICCA.

# THÀNH VIÊN MỚI CỦA ADR VIỆT NAM CHAMBERS

Ông Phúc (Jason) là Trợ lý Trọng tài tại ADR Vietnam Chambers LLC và là Thành viên được công nhận của Viện Trọng tài Anh (MCI Arb). Ông cũng là giảng viên Khoa Khoa học Xã hội - Luật tại Đại học Hoa Sen, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ông đã được trao Học bổng Khuyến nghị của Trường khoa để học tập về trọng tài thương mại quốc tế và luật thương mại quốc tế tại Đại học East Anglia ở Norwich, Vương quốc Anh. Trước khi gia nhập ADR Vietnam Chambers với vai trò hiện tại, ông Phúc đã làm việc tại một trong những công ty luật hàng đầu. Chuyên môn của ông Phúc bao gồm luật doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, lao động và các dự án năng lượng.

Là một Thành viên được công nhận của Viện Trọng tài Anh, ông Phúc được trang bị đầy đủ kiến thức để tham gia quá trình tố tụng trọng tài. Ngoài ra, nghiên cứu học thuật của ông Phúc tập trung vào trọng tài quốc tế, giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước (ISDS) và giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia (hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO). Ông đã được Giải Nhất Giải thưởng Nghiên cứu Khoa học EURÉKA lần thứ XXIII, do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam trao tặng ở lĩnh vực hành chính-pháp lý.



**PHẠM DƯƠNG  
HOÀNG PHÚC**

Trợ lý trọng tài  
ADR Việt Nam Chambers

# THÀNH VIÊN MỚI CỦA ADR VIỆT NAM CHAMBERS

Bà Đào Linh Chi là Trợ lý Trọng tài viên của ADR Vietnam Chambers. Bà Chi đang theo học khóa Thạc sĩ luật chuyên ngành Giải quyết Tranh chấp Quốc tế và So sánh của Trường Trọng tài quốc tế, Trường Luật Queen Mary, Đại học tổng hợp Luân Đôn (Vương quốc Anh). Tại đây, Chi học tập và nghiên cứu chuyên sâu vào các lĩnh vực trọng tài và hòa giải quốc tế.

Trước khi gia nhập ADR Vietnam Chambers, Chi có thời gian thực tập tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Việt Nam (VIAC) và tại bộ phận Giải quyết tranh chấp của các công ty luật.

Trong thời gian học tại Trường đại học Luật Hà Nội và Queen Mary, Chi đã tham gia và đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi Moot và Hòa giải trong nước và quốc tế, như là Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot tại Vienna hay ICC International Commercial Mediation Competition tại Paris.

Chi sử dụng thành thạo Tiếng Anh và tiếng Việt. Hiện tại, Chi đảm nhiệm vai trò Thư ký Hội đồng trọng tài trong các vụ tranh chấp trong nước và quốc tế.



**ĐÀO LINH CHI**

Trợ lý trọng tài  
ADR Việt Nam Chambers





## **HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP**

TTV Nguyễn Mạnh Dũng cùng các thành viên trong Hội đồng trọng tài giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp của Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài theo Quy tắc trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

Vào ngày 25/4/2024, TTV. Nguyễn Mạnh Dũng tham gia Hội thảo trọng tài xây dựng Quốc tế TP HCM 2024 với vai trò diễn giả. Hội thảo năm nay do Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam ("SCLVN") và Khoa Luật Quốc tế Trường Đại học Luật Hồ Chí Minh đồng tổ chức.



TTV. Nguyễn Mạnh Dũng tham gia trình bày về Tổng quan về Mô hình Tổ tụng xét hỏi và Mô hình Tổ tụng Tranh tụng trong thực tiễn Trọng tài Quốc tế tại Việt Nam trong suốt 14 năm thực thi Luật Trọng tài Thương mại 2010 trong Phiên B2: Phong cách Tổ tụng tranh tụng và Phong cách Tổ tụng xét hỏi trong trọng tài quốc tế & Các Thực tiễn Quốc tế tốt nhất.

Cũng trong khuôn khổ của Hội thảo, vào ngày 26 tháng 4, TTV Nguyễn Mạnh Dũng đã tiếp đón các đồng nghiệp từ Trung tâm Trọng tài Quốc tế Myanmar MIAC tại TP. Hồ Chí Minh. Trong buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong giải quyết tranh chấp xây dựng bằng trọng tài, so sánh với Báo cáo của Ủy ban Trọng tài và ADR của ICC về trọng tài xây dựng năm 2019.

## NHỮNG SỰ KIỆN TRỌNG TÀI ĐÃ THAM GIA



### HỘI THẢO TRỌNG TÀI XÂY DỰNG QUỐC TẾ TP HCM (HICAC) 2024

25/04/2024 - 26/04/2024



# ĐẠI HỘI ICCA (ICCA CONGRESS) HỒNG KÔNG 2024

5/5/2024 - 8/5/2024



Hội nghị ICCA Hồng Kông 2024, với chủ đề “Trọng tài quốc tế: Sự nỗ lực của con người”, đã diễn ra thành công tốt đẹp từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 5 năm 2024. Hội nghị năm nay đã thu hút hơn 1400 người hành nghề trọng tài từ khắp nơi trên thế giới, đánh dấu đây là sự kiện trọng tài lớn nhất trong lịch sử 26 lần đại hội của ICCA.

Thông qua 15 phiên thảo luận chuyên môn và các sự kiện bên lề khác, các vấn đề nổi bật trong lĩnh vực trọng tài hiện nay như các khía cạnh kinh tế của giải quyết tranh chấp, văn hóa và ngôn ngữ học, các phương pháp tranh tụng, điều hành, cách diễn giải, nghệ thuật thuyết phục, mạng xã hội, sự đa dạng, lợi ích xã hội, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và xây dựng năng lực đã được phân tích sâu sắc dưới góc độ của nhiều nền tài phán khác nhau trên thế giới



Hai thành viên của ADR Việt Nam Chambers, TTV Nguyễn Mạnh Dũng và Trợ lý TTV Hà Mỹ Linh đã tham gia các sự kiện này để chia sẻ với các người hành nghề từ các khu vực tài phán trên thế giới về sự phát triển trọng tài gần đây của Việt Nam. Sự kiện này cũng là cơ hội tốt cho các người hành nghề trọng tài tại Việt Nam tham gia và học hỏi về những sự phát triển gần đây của trọng tài quốc tế.



Vào đầu tháng 6, TTV Nguyễn Mạnh Dũng đã tham gia Tuần lễ Tranh chấp quốc tế Luân Đôn 2024 (LIDW 2024) tổ chức lần thứ 5 tại Luân Đôn từ ngày 3/6 – 7/6/2024. Tuần lễ năm nay, với chủ đề “Đoàn kết trước khó khăn và cơ hội toàn cầu”, đã diễn ra thành công tốt đẹp và thu hút sự tham gia đông đảo của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực từ khắp thế giới.

Mở đầu Tuần lễ là Ngày Trọng tài quốc tế, với các phiên thảo luận về sự phát triển của trọng tài ở từng khu vực và trên toàn thế giới. TTV Nguyễn Mạnh Dũng tham gia phiên thảo luận về tình hình phát triển tại ASEAN với vai trò diễn giả cùng với các luật sư, trọng tài viên khác đến từ các quốc gia Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore.

Một sự kiện nổi bật khác là Hội thảo LIDW được tổ chức nhằm thảo luận các vấn đề nổi bật như trí tuệ nhân tạo, tài trợ án phí và tiêu chuẩn ESG. Song song với hai sự kiện quan trọng này, Tuần lễ còn bao gồm gần 180 sự kiện khác do các thành viên và đối tác của LIDW tổ chức xoay quanh đa dạng các lĩnh vực.


Nhìn chung, tuần lễ được đánh giá cao về yếu tố chuyên môn, là một diễn đàn bổ ích để thảo luận về sự phát triển gần nhất trong giải quyết tranh chấp nói chung và trọng tài nói riêng, đồng thời khẳng định sự cam kết của Luân Đôn về sự đa dạng.



## TUẦN LỄ TRANH CHẤP QUỐC TẾ LONDON (LIDW) 2024

3/6/2024 – 7/6/2024





VIAC Symposium 2024 là diễn đàn khoa học pháp lý do Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam VIAC và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID phối hợp tổ chức từ ngày 26 - 27 tháng 6 năm 2024.

Diễn đàn được tổ chức nhằm trao đổi thông tin, thảo luận và giải quyết những mối lo ngại của nhà đầu tư và doanh nghiệp Việt Nam khi mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài. Đồng thời, diễn đàn hướng tới mục tiêu thúc đẩy việc sử dụng trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp, từ đó góp phần thuận lợi hóa cho hoạt động thương mại và đầu tư xuyên biên giới.

Các hoạt động nổi bật bao gồm lễ ra mắt nền tảng nộp đơn điện tử và quản lý tranh chấp trực tuyến, các phiên thảo luận về hoạt động kinh doanh thương mại trong bối cảnh kinh tế biến động, khó khăn và rủi ro pháp lý trong hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển bất động sản.

Trong đó, TTV Nguyễn Mạnh Dũng đã tham gia điều phối phiên thảo luận D.2.1 về chủ đề “Phát triển và nâng cao kỹ năng thiết yếu cho luật sư phù hợp với xu hướng phát triển của giải quyết tranh chấp bằng phương thức thay thế ADR”



# VIAC SYMPOSIUM 2024

26/6/2024 -27/06/2024

## DIỄN ĐÀN KHOA HỌC VỀ TRỌNG TÀI – HOÀ GIẢI 2024 (ARBITRATION – MEDIATION SYMPOSIUM 2024)

11/4/2024

Diễn đàn khoa học về trọng tài – hoà giải 2024 là chuỗi sự kiện do Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam VIAC và Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức dưới hình thức các buổi workshop chuyên môn. Diễn đàn năm nay diễn ra từ ngày 22 tháng 3 đến 11 tháng 4 nhằm thảo luận các vấn đề về tác động của bên thứ ba đối với tố tụng trọng tài.

Ngày 11 tháng 4 năm 2024, TTV Nguyễn Mạnh Dũng đã tham gia trình bày nội dung cung cấp chứng cứ và xác minh sự việc từ bên thứ ba trong diễn đàn khoa học: Hoàn thiện các cơ chế về bên thứ ba, thuận lợi hóa quá trình tố tụng trọng tài.

## SẢN VIỆT NAM QUANG VINH M



## HỘI THẢO KHOA HỌC “THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI THEO PHƯƠNG THỨC HÒA GIẢI VÀ TRỌNG TÀI Ở VIỆT NAM”

30/5/2024

Ngày 30 tháng 5 năm 2024, TTV Nguyễn Mạnh Dũng tham dự hội thảo khoa học do Học viện Tư pháp tổ chức nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng hòa giải và trọng tài tại Việt Nam. Trong phần trình bày của mình, TTV Nguyễn Mạnh Dũng đã chỉ ra những hạn chế trong pháp luật trọng tài thương mại tại Việt Nam và so sánh với thông lệ quốc tế. Trên cơ sở đó, TTV Nguyễn Mạnh Dũng đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật TTTM. Ngoài ra, hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp khác đến từ các chuyên gia, giảng viên, luật sư, hòa giải viên, trọng tài viên hàng đầu trong lĩnh vực

## TỌA ĐÀM KHOA HỌC “LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VÀ QUY TẮC TỔ TỤNG TRỌNG TÀI TẠI VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ”

31/5/2024

Chiều ngày 31 tháng 5 năm 2024, TTV Nguyễn Mạnh Dũng đã tham gia tọa đàm khoa học “Luật Trọng tài thương mại và quy tắc tố tụng trọng tài tại Việt Nam – Thực trạng và Khuyến nghị” do Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội. Tại buổi tọa đàm, TTV Nguyễn Mạnh Dũng đã chia sẻ những quan điểm của thành viên Ban soạn thảo Luật TTTM 2010, cung cấp cái nhìn sâu sắc và thực tiễn về quá trình xây dựng luật.



# CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ THÁO GỖ KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI”

17/05/2024



Khóa tập huấn do Bộ Tư pháp tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào các ngày 17 tháng 5 năm 2024 dành cho các luật sư và người hành nghề trọng tài tại Việt Nam. TTV Nguyễn Mạnh Dũng đã tham gia giảng dạy nội dung “Một số vấn đề về kỹ năng tranh tụng trong quy trình tố tụng trọng tài theo pháp luật Việt Nam”.

Tại buổi tập huấn, TTV Nguyễn Mạnh Dzung đã đưa quy trình cơ bản của tố tụng trọng tài và từ đó đưa ra những lưu ý dành cho luật sư trong quá trình tố tụng trọng tài cũng như khó khăn trong thực tiễn tranh tụng tại Việt Nam. Khóa tập huấn thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của các luật sư và đặc biệt là những người hành nghề quan tâm tới lĩnh vực trọng tài.





## CHUỖI SỰ KIỆN TRỌNG TÀI CỦA ADR VIỆT NAM CHAMBERS 2024

**“NÂNG TẦM TRỌNG TÀI  
QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM:  
TỪ CÁC NGUYÊN TẮC  
CƠ BẢN ĐẾN KỸ NĂNG  
CHUYÊN NGHIỆP”**

9/8/2024 - 23/8/2024

Yếu tố Người hành nghề có trình độ chuyên môn (**Legal Expertise**) và Đào tạo (**Education**) là hai trong số 3 yếu tố đầu tiên của 10 Nguyên tắc Thiên niên kỷ Luân Đôn của Viện trọng tài Anh (CIArb) để tạo nên một địa điểm trọng tài (seat of arbitration) lý tưởng.

Nhằm thúc đẩy việc giảng dạy cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự nghiên cứu, học hỏi về các nguyên tắc trọng tài quốc tế đúng cách cũng như đưa ra những hướng dẫn cơ bản cho người hành nghề trọng tài Việt Nam, để hiện thực hóa thảo luận tại phiên D của VIAC Symposium, ADR Việt Nam Chambers cùng một số đơn vị liên quan phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện trọng tài trực tuyến năm 2024 với chủ đề **“Nâng tầm trọng tài quốc tế tại Việt Nam: Từ các nguyên tắc cơ bản đến kỹ năng chuyên nghiệp”**

Chuỗi sự kiện này sẽ tập trung vào việc trao đổi về 3 chủ đề chính dưới hình thức thảo luận Q&A:

1. **Việc giảng dạy và tự nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản của trọng tài quốc tế;**
2. **Kỹ năng tranh tụng của Luật sư tại trọng tài quốc tế;**
3. **Kỹ năng chuyên nghiệp của trọng tài viên khi xem xét một vụ kiện trọng tài.**

# NHỮNG SỰ KIỆN TRỌNG TÀI SẮP DIỄN RA

# NHỮNG SỰ KIỆN TRỌNG TÀI SẮP DIỄN RA

Tuần lễ Công ước Singapore (**Singapore Convention Week**) là một hoạt động thường niên do Bộ Tư pháp Singapore tổ chức từ năm 2019, tập trung vào lĩnh vực giải quyết tranh chấp, trọng tài, hòa giải và tòa án. Đây được coi là một diễn đàn quan trọng cho các chuyên gia, người hành nghề cùng thảo luận các xu hướng mới nổi, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và đưa ra các sáng kiến mới cho tương lai.

Với chủ đề “Phân tách sự gián đoạn khỏi sự nhiễu loạn trong thế giới biến động” (*Separating Disruptions from Distractions in an Evolving World*), tuần lễ thảo luận các giải pháp để tận dụng sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và dự báo các xu hướng tương lai trong bối cảnh biến động liên tục.

## TUẦN LỄ CÔNG ƯỚC SINGAPORE 2024

26/8/2024 – 30/8/2024



## HƯỚNG DẪN ICCA VỀ GIẢI THÍCH CÔNG ƯỚC NEW YORK 1958, ẤN BẢN THỨ HAI, 2024

Trong khuôn khổ của Đại hội ICCA 2024, ICCA đã công bố ấn bản thứ hai Hướng dẫn của ICCA về giải thích Công ước New York 1958. Đây được coi là một tài liệu tham khảo quan trọng cho người hành nghề, đặc biệt là thẩm phán từ đó góp phần tạo ra sự thống nhất trong việc giải thích và áp dụng Công ước New York tại các quốc gia.

## THUYẾT TRÌNH VỀ VIỆC CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TRỌNG TÀI XÂY DỰNG

Sáng ngày 2/7/2024, ADR Việt Nam Chambers đã tổ chức cho 2 bạn thực tập sinh trực tuyến kỳ Hè năm 2024 thuyết trình về chủ đề Trọng tài xây dựng. Cụ thể, các bạn thực tập sinh đã tiến hành nghiên cứu ba vấn đề nổi bật: (i) đánh giá chất lượng công trình khi bàn giao và bảo hành, (ii) đánh giá chứng cứ chuyên gia trong tố tụng trọng tài, (iii) nguyên tắc thể quyền và nguy cơ hủy phán quyết trọng tài. Thông qua quá trình nghiên cứu, các bạn thực tập sinh đã có cơ hội rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng trình bày vấn đề và được nghe Trọng tài viên Nguyễn Mạnh Dũng góp ý để tiếp tục phát triển hơn nữa khả năng và chất lượng bài nghiên cứu của mình. ADR Việt nam Chambers tiếp tục tuyển dụng thực tập sinh trực tuyến cho kỳ thu năm 2024. Việc đăng giá và phỏng vấn dự kiến sẽ tiến hành vào tháng 8 năm 2024.



# TIN ĐÁNG CHÚ Ý KHÁC





“

## 1, Tầm quan trọng của nguồn nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực trọng tài

Giáo dục về trọng tài là quan trọng tuy nhiên chưa thực sự nhận được nhiều sự quan tâm tại Việt Nam

Nhu cầu của thị trường không chỉ dừng lại ở luật sư tranh tụng tại trọng tài mà đòi hỏi luật sư có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu vào từng lĩnh vực cụ thể (xây dựng, đầu tư, v.v)

Trọng tài được biết đến là vấn đề toàn cầu theo khuôn khổ Luật Mẫu UNCITRAL không phải luật nội địa thường bị ảnh hưởng bởi tố tụng toà án



“

## 2, Thị trường trọng tài Việt Nam được đánh giá là thị trường triển vọng bởi thế giới, dẫn tới theo đó là nhu cầu của thị trường về nguồn nhân lực chất lượng cao – khuyến khích học hỏi về trọng tài

“

## 3, Xu hướng ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong trọng tài tại Việt Nam



**NHỮNG ĐIỂM TRỌNG TÂM CỦA BẢN TIN ADR VIỆT NAM**





- 1.ASA & Jus Mundi, **The Global Tribunal Secretary Platform**,
- 2.<https://jusconnect.com/en/tribunalsecretaryplatform>;
- 3.Nguyễn Mạnh Dũng, **Vấn đề cung cấp chứng cứ và xác minh sự việc từ bên thứ ba trong quá trình tố tụng trọng tài**, [https://www.academia.edu/117344055/VẤN\\_ĐỀ\\_CUNG\\_CẤP\\_CHỨNG\\_CỨ\\_VÀ\\_XÁC\\_MINH\\_SỰ\\_VIỆC\\_TỪ\\_BÊN\\_THỨ\\_BA\\_T\\_RONG\\_QUÁ\\_TRÌNH\\_TỐ\\_TỤNG\\_TRỌNG\\_TÀI?](https://www.academia.edu/117344055/VẤN_ĐỀ_CUNG_CẤP_CHỨNG_CỨ_VÀ_XÁC_MINH_SỰ_VIỆC_TỪ_BÊN_THỨ_BA_T_RONG_QUÁ_TRÌNH_TỐ_TỤNG_TRỌNG_TÀI?email_work_card=title)
- 4.Nguyễn Mạnh Dũng, **Tổng Quan Tố Tụng Xét Hỏi (Inquisitorial System) Và Tố Tụng Tranh Tụng (Adversarial System) Trong Thực Tiễn Trọng Tài Quốc Tế Tại Việt Nam Xuyên Suốt 14 Năm Thi Hành Luật Trọng Tài Thương Mại**, [https://www.academia.edu/118107345/A\\_Glance\\_of\\_Inquisitorial\\_Style\\_and\\_Adversarial\\_Style\\_in\\_International\\_Arbitration\\_Practice\\_in\\_Vietnam\\_throughout\\_the\\_14\\_years\\_of\\_Law\\_on\\_Commercial\\_Arbitration](https://www.academia.edu/118107345/A_Glance_of_Inquisitorial_Style_and_Adversarial_Style_in_International_Arbitration_Practice_in_Vietnam_throughout_the_14_years_of_Law_on_Commercial_Arbitration)
- 5.Kluwer Arbitration Blog, <https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/category/icca-hong-kong-2024/>
- 6.Nguyễn Mạnh Dũng, **Một số vấn đề về kỹ năng tranh tụng trong quy trình tố tụng trọng tài theo pháp luật Việt Nam**, [https://www.academia.edu/120259070/Khoa\\_bo\\_i\\_du\\_o\\_ng\\_kiến\\_thức\\_pháp\\_luật\\_tr%EF%BB%8Dng\\_tài\\_của\\_Bo\\_tu\\_ph\\_a\\_p](https://www.academia.edu/120259070/Khoa_bo_i_du_o_ng_kiến_thức_pháp_luật_tr%EF%BB%8Dng_tài_của_Bo_tu_ph_a_p)

- 1.Nguyễn Mạnh Dũng & Phan Huy Hiếu, **Thực trạng quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về công nhận, cho thi hành kết quả hoà giải, phán quyết trọng tài giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại ở Việt Nam và hướng hoàn thiện**, [https://www.academia.edu/116259403/CHUYÊN\\_ĐỀ\\_9\\_THỰC\\_TRẠNG\\_QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN N THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG NHẬN CHO THI HÀNH KẾT QUẢ HOÀ GIẢI PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM VÀ HƯỚNG HOÀN THIÊN](https://www.academia.edu/116259403/CHUYÊN_ĐỀ_9_THỰC_TRẠNG_QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN N THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG NHẬN CHO THI HÀNH KẾT QUẢ HOÀ GIẢI PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM VÀ HƯỚNG HOÀN THIÊN)
- 2.Nguyễn Mạnh Dũng, **Is Vietnam fast growing market for International Arbitration?**, [https://www.academia.edu/120471319/IS\\_VIETNAM\\_FAST\\_GROWING\\_MARKET\\_FOR\\_INTERNATIONAL\\_ARBITRATION?](https://www.academia.edu/120471319/IS_VIETNAM_FAST_GROWING_MARKET_FOR_INTERNATIONAL_ARBITRATION?)
- 3.Nguyễn Mạnh Dũng, **Đào tạo và nâng cao kỹ năng cốt lõi cho luật sư song hành cùng sự phát triển của ADRS tại Việt Nam**, [https://www.academia.edu/121892064/ĐÀO\\_TẠO\\_VÀ\\_NÂNG CAO KỸ NĂNG CỐT LỐI CHO LUẬT SƯ SONG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ADRS TẠI VIỆT NAM](https://www.academia.edu/121892064/ĐÀO_TẠO_VÀ_NÂNG CAO KỸ NĂNG CỐT LỐI CHO LUẬT SƯ SONG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ADRS TẠI VIỆT NAM)
- 4.ICCA, **Hướng dẫn ICCA về giải thích Công ước New York 1958, Ấn bản thứ hai, 2024**, [https://cdn.arbitration-icca.org/s3fs-public/document/media\\_document/Judges%20Guide\\_English\\_Second%20edition\\_ONLINE.pdf](https://cdn.arbitration-icca.org/s3fs-public/document/media_document/Judges%20Guide_English_Second%20edition_ONLINE.pdf)
- 5.Singapore Convention Week, <https://www.singaporeconventionweek.sg>

# TÀI LIỆU THAM KHẢO



Tháng 7, 2024

LỜI CẢM ƠN

# ADR VIETNAM CHAMBERS

Độc giả có thể theo dõi các bản tin tương lai của chúng tôi tại website hoặc trên các nền tảng mạng xã hội.

Tài liệu về sự kiện sẽ tiếp tục được đăng tải trên thư viện điện tử Academia  
<https://independent.academia.edu/ManhDzungNguyen>

Cảm ơn độc giả đã dành thời gian đọc Bản tin!

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI TẠI: \_\_\_\_\_

✉ dzung.nguyen@adr.com.vn

🌐 <https://adr.com.vn/en/>

DỊCH VỤ CỦA  
ADR VIỆT NAM CHAMBERS



TRỌNG TÀI VỤ VIỆC



HOÀ GIẢI VỤ VIỆC



THƯ KÝ  
HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI



NHÂN CHỨNG  
CHUYÊN GIA



DỊCH VỤ TƯ VẤN



NGHIÊN CỨU  
& ĐÀO TẠO

Chịu trách nhiệm về nội dung: Nguyễn Mạnh Dũng,  
Chịu trách nhiệm về thiết kế: Hà Mỹ Linh